

Số: /KH-UBND

Bình Thành, ngày 11 tháng 04 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024

Căn cứ Quyết định số: 7888/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Định Hoá về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hoá năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số: 63/KH-UBND ngày 12/03/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số: 102-NQ/ĐU ngày 19/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã Bình Thành về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 275/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 xã Bình Thành;

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM. Giúp cho ban phát triển xây dựng nông thôn mới các xóm, xác định được phương hướng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện trong năm 2024.

Xác định được phương hướng nhiệm vụ, khối lượng công việc, chủ động xây dựng và lập kế hoạch từng năm, chủ trì triển khai thực hiện; Các thành viên Ban

chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch.

2. Yêu cầu

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với sự tham gia của mọi người dân nông thôn và trở thành phong trào thi đua sâu rộng giữa các hộ dân, cộng đồng dân cư và các xóm trên địa bàn xã.

Thành viên BCD, Ban quản lý: Căn cứ Kế hoạch triển khai theo chức năng nhiệm vụ, phân công chỉ đạo, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt trong năm 2023.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tính đến hết tháng 12/2023 xã Bình Thành đã đạt 19/19 tiêu chí (57/57 chỉ tiêu), được UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Năm 2024, tiếp tục giữ vững, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ hiệu quả với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

2. Nội dung nhiệm vụ và giải pháp năm 2024

- Đối với các tiêu chí phần đầu đạt trong tiêu chí xã NTM nâng cao:

2.1. Tiêu chí số 2 - Giao thông

Nhiệm vụ: Tiếp tục tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư của Nhà nước; chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động từ các doanh nghiệp tham gia xây dựng, sửa chữa, mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn.

Giải pháp thực hiện: UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh, tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tạo mặt bằng sạch để mở rộng đường GTNT, đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn:

- Đường nội đồng xóm Phố, xã Bình Thành nhánh 1+2;

- Mở rộng đường GTNT xóm Làng Nấp (GD 2), xã Bình Thành;
- Mở rộng đường nội thôn xóm Đồng Đình, xã Bình Thành;
- Mở rộng đường GTNT xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành;
- Mở rộng đường GTNT xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành.

Dự kiến kinh phí: 3.000 triệu đồng.

2.2. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

Nhiệm vụ: Năm 2023 tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố là 85,16%. Năm 2024 phấn đấu tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố là 90%.

Giải pháp: Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật kết hợp vốn vay ngân hàng phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện có hiệu quả việc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. UBND xã phối hợp UBMTTQ và các ngành tiếp tục vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

2.3. Tiêu chí số 11 - Nghèo đa chiều

Nhiệm vụ: Trong năm 2023 UBND xã đã triển khai xây dựng xoá được 43 nhà tạm, nhà dột nát với số kinh phí hỗ trợ trên 3 tỷ đồng.

Tỷ lệ nghèo đa chiều là: 9,38%, trong đó:

- Tổng số hộ nghèo 99 hộ/1389 hộ = 7,13%;
- Hộ cận nghèo 54 hộ/1389 hộ = 3,89%;
- Tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng BTXH là: 24 hộ/1389 = 1,73%.

Năm 2024 phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống 3,1%.

Giải pháp thực hiện: Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao ý thức tự lực tự cường, khắc phục tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm và khuyến công, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất, tạo cơ hội cho người nghèo tham gia sản xuất. Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách về đất đai, thuế; Cải cách thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đặc biệt là khơi dậy nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi. Đề xuất cơ chế chính

sách để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất: Xây dựng mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ cây, con giống mới, vật tư nông nghiệp.

3. Đối với các tiêu chí đã đạt đến hết năm 2023

Tiếp tục duy trì, giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo các nội dung quy định, tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng tiêu chí còn chưa cao.

3.1. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa

Xây dựng 04 phòng chức năng theo quy định. Bổ sung, lắp đặt điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi độc lập cho tất cả các xóm và trung tâm xã. Duy trì và vận hành liên hệ thống loa truyền thanh thông minh thường xuyên và có hiệu quả.

3.2. Tiêu chí số 7– Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Nhiệm vụ: Xây dựng chợ mới tại xóm Làng Nập, xã Bình Thành

Giải pháp thực hiện: Vận dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng chợ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024.

3.3. Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Duy trì và đẩy mạnh hoạt động hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công, HTX Thương Vũ, đồng thời thành lập thêm các tổ hợp tác để mở rộng và phát triển mô hình kinh tế tập thể. Xây dựng và phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế. Tích cực chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho người dân. Hỗ trợ đầu tư máy móc bảo quản sản phẩm, nhãn mác, bao bì truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm chủ lực của xã. Xây dựng sản phẩm chủ lực của hợp tác xã và của địa phương. Thành lập tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

3.4. Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm

Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí trong những năm tiếp theo.

+ Duy trì và nâng cao tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, mở rộng quy mô sử dụng nước sinh hoạt từ các

công trình cấp nước tập trung tại 02 xóm Quyết Tiến và Sơn Pháng.

+ Rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Trên cơ sở các tuyến đường giao thông trên địa bàn, Hội phụ nữ xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các xóm thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm; Duy trì, mở rộng các mô hình đường hoa đảm bảo cảnh quan, không gian sáng xanh - sạch - đẹp, an toàn; Duy trì, mở rộng các công trình thấp sáng đường quê của Đoàn thanh niên xã.

+ Trên cơ sở các công trình công cộng, công trình xây dựng trên địa bàn xã, duy trì đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn.

+ Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Xây dựng quy chế quản lý các nghĩa trang tại các khu vực được quy hoạch xây dựng.

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo kế hoạch, phương án thu gom rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn đã và đang được tổ chức triển khai thực hiện.

+ Chẩn thải y tế tại trạm y tế được xử lý theo đúng quy định của ngành y tế. Xây dựng các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nhằm đảm bảo 100% tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom và xử lý theo quy định.

+ Duy trì và nâng cao tỷ lệ các hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

+ Duy trì các hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, không để tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ chăn nuôi.

+ Duy trì các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại chất thải rắn tại nguồn; chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn, được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định, kết hợp với phong trào của Hội liên hiệp phụ nữ xã với mô hình gia đình “5 không 3 sạch” phát động.

Tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước của cộng đồng dân cư. Đối

với chất thải rắn hữu cơ các hộ gia đình tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, ủ phân vi sinh, chất thải vô cơ không còn tái chế được sẽ thu gom đến điểm xử lý rác thải tập trung. Xây dựng các điểm tập kết rác thải, tiếp tục thành lập các tổ thu gom rác thải tại các xóm. Hỗ trợ trang bị xe, thùng rác thu gom và vận chuyển rác. Hội phụ nữ tiếp tục tham mưu triển khai nhân rộng mô hình cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM tại 14 xóm trên địa bàn xã.

3.5. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh

Tổ chức biên chế lực lượng dân quân đủ số lượng, có chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương nhất là các mô hình tổ chức quần chúng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải” về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở;

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường giáo dục, cảm hoá đối với các đối tượng quản lý trên địa bàn xã; thường xuyên tổ chức công tác tuần tra khép kín địa bàn góp phần phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (nhất là dịp Tết Nguyên đán, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương).

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân, tự lực, tự cường đoàn kết hợp tác trong xây dựng NTM.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn nông thôn, khơi dậy khát vọng của người dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị-xã hội, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc.

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch vận động xã hội hóa

“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Nâng cao các tiêu chí xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời các xóm, có các công trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, khối lượng đào đắp nhiều, đối ứng cao...

Tuyên truyền sâu rộng tới các xóm trên địa bàn xã làm tốt công tác phong chống tệ nạn xã hội, an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc).

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế để động viên kịp thời các tổ chức và cá nhân làm tốt, có nhiều đóng góp cho Chương trình, những địa phương hoàn thành trước kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ Nông thôn mới xã

Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban quản lý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức thực hiện theo kế hoạch và các văn bản liên quan.

Tham mưu các văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn xã; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện Kế hoạch của các thành viên phụ trách thực hiện Tiêu chí; tổng hợp thông tin, phản ánh và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định với Ban quản lý, Ban chỉ đạo xã; báo cáo với Văn phòng NTM huyện theo quy định.

2. Cán bộ Văn hóa - xã hội

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các nội dung của Đề án. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Chính trang cùm loa phát thanh của các xóm để đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn xã được duy trì và phát huy thực hiện thường xuyên, liên tục.

3. Công chức Địa chính - Nông nghiệp

Phối hợp với Công chức Kế toán - tài chính tiếp tục thi công xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã và các công trình kiên cố khác.

Tiếp tục thi công xây dựng dự án đầu tư Kênh mương nội đồng, xây dựng và triển khai thực hiện tốt Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024,

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT - TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Tiếp tục kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông, vùng thường xuyên xảy ra ngập lụt, lũ ống lũ quét sạt lở đất, vùng bị ngập sâu, ngập lâu, khu vực lòng hồ, các công trình đang thi công các đơn vị phải có phương án đảm bảo trong mùa mưa lũ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai 24/24h theo quy định.

Phối hợp với **Hội nông dân, Viên chức khuyến nông**: Hỗ trợ phát triển các HTX, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các mô hình, dự án gắn với Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm. Phối hợp tập huấn kỹ thuật sản xuất gắn với các sản phẩm đặc trưng của HTX trên địa bàn.

4. Công chức Địa chính - XD - NN - MT

Phối hợp với **Đoàn TN, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, CB chuyên trách Lâm nghiệp**:

Chỉ đạo các tổ quản lý các công trình cấp nước quản lý tốt công trình được giao, đảm bảo tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh;

Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường;

Nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã; tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án của các đơn vị, các xóm;

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào cụ thể, thiết thực như: đoàn viên, thanh niên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, xây dựng các tuyến đường thấp sáng làng quê.

Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các phong trào thi đua, tham gia bảo vệ Môi trường.

Số hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh.

Thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, thực hiện trồng cây xanh ở nơi công cộng, đường giao thông trên địa bàn và tại địa điểm các nhà văn hóa.

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định, hướng dẫn cụ thể việc phân loại thông qua tuyên truyền, vận động, đưa vào quy ước, hương ước của xóm.

Duy trì, nhân rộng và thực hiện tốt các mô hình về môi trường nông thôn:

Mô hình thu gom vỏ bao bì hoá chất bảo vệ thực vật. Mô hình “Ngôi nhà xanh xây dựng nông thôn mới”. Duy trì và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, mô hình đường điện thấp sáng làng quê tại các xóm trên địa bàn xã.

5. Công chức Kế toán – Tài chính

Tham mưu thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn vốn được giao đầu tư, nguồn đối ứng của nhân dân để đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong thực hiện xây dựng NTM và chế độ thông tin báo cáo với UBND xã, huyện theo quy định.

Phối hợp hướng dẫn các xóm tổ chức thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đối với công trình do xã quản lý.

6. BQL, BCD xây dựng Nông thôn mới xã

UBND xã giao Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham mưu tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thành viên Ban quản lý xã báo cáo tổng hợp nội dung được phân công phụ trách với thường trực Ban quản lý xã theo quy định.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các nội dung triển khai thực hiện. Vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào do địa phương phát động và đóng góp kinh phí để đầu tư phát triển và thực hiện công tác xã hội hóa.

7. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã

Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh sát và đúng với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, Ban thường trực, tổ thư ký, tổ giáo viên hội đồng GDQP-AN xã, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GDQP-AN kịp thời, hiệu quả.

Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,...) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiểm chế, giảm so với năm trước; có các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Duy trì, nhân rộng và phát huy các mô hình về an ninh trật tự: Phòng chống tội phạm ma túy, mô hình cổng trường an toàn giao thông, mô hình: Camera an ninh; mô hình dân vận khéo trong công tác vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

8.03 cấp trường (MN - TH - THCS)

Giữ vững và phát huy kết quả PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, PCGD TH, PCGD THCS và XMC. Tăng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; duy trì tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (các phòng chức năng, bộ môn, phòng học...) để duy trì đạt chuẩn vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Xây dựng trường học có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, có sân chơi, bãi tập đủ diện tích và sử dụng thường xuyên, an toàn; duy trì môi trường xanh, sạch đẹp; sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh, có hệ thống thoát nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh.

9. Trạm Y tế

Tiếp tục duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Xây dựng đội ngũ mạng lưới y tế thôn bản hoạt động tốt về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm công tác.

10. UB MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp với UBND xã thực hiện phát động triển khai phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới năm 2024. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, chung tay, góp sức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hằng năm, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung Tiêu chí, giải pháp xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

11. Các xóm trên địa bàn xã

Căn cứ nội dung kế hoạch xây dựng Nông thôn mới của xã, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức họp nhân dân, công khai dân chủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai theo kế hoạch các công

trình, dự án đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

Cùng với Ban phát triển xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân nhằm huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ kế hoạch của UBND xã, tổ chức họp nhân dân tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, hỗ trợ nhân dân trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xóm cũng như của địa phương.

Phối hợp với chặt chẽ với Cán bộ, công chức chuyên môn, Ban quản lý XD NTM xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tổng hợp và báo cáo kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân để UBND xã giải quyết, điều chỉnh kịp thời.

Trên đây là kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thành năm 2024. Yêu cầu thành viên Ban quản lý, các bộ phận, các ban ngành đoàn thể, trường học, trạm y tế và các xóm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND, UB.MTTQ xã;
- Thành viên BCĐ, BQL xã;
- 3 cấp Trường, Trạm y tế;
- 14 xóm trên địa bàn;
- Lưu: VP, NTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ma Khánh Sơn